

## เวลานิจแสดงรูปที่อะแนคของลูกและรูปที่หัดเทียบกับพอบราห์มาในพฤติกรรมและบนใบหน้าของลูก

กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิimit

วันนี้ พ่อผู้ประทานโชคพอใจที่ได้เห็นลูกๆผู้มีโชคที่สูงส่งที่สุดของท่านในทุกหนแห่ง ตลอดทั้งวงจรมิมีใครสามารถมีโชคที่สูงส่งเช่นนี้ได้เท่ากับลูก มีเพียงลูกๆในทุกวงจรถ่านที่ที่ได้รับสิทธิ์ในโชคนี้ ลูกจำโชคในสิทธิ์ของลูกในทุกวงจรมิได้หรือไม่? เพราะเหตุใดโชคนี้จึงเป็นโชคที่สูงส่งที่สุด? เพราะผู้ประทานโชคเองได้ให้โชคที่สูงส่งของการเกิดที่สูงส่งนี้แก่ลูกๆ มิมีโชคใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ได้เกิดมาจากผู้ประทานโชคเองอีกแล้ว ลูกมีความซาบซึ้งของโชคในสำนักครูของลูกหรือไม่? หากลูกทำรายการของโชคของลูกรายการนั้นจะยาวแค่ไหน? มิมีอะไรขาดหายไปในชีวิตที่มีโชคของลูกบราห์มิน รายการของโชคของลูกปรากฏในสำนักครูของลูกทุกคนหรือไม่? จงนำรายการของโชคนั้นมาสู่สำนักครูของลูก มันเข้ามาในสำนักครูของลูกแล้วหรือยัง? หัวใจของลูกร้องเพลงอะไร? “ว่า ผู้ประทานโชค! และ ว่า โชคของฉัน!” คุณสมบัติพิเศษของโชคที่สูงส่งนี้คือ จากพระเจ้าผู้เดียวลูกได้รับการบรรลุผลในการมีความสัมพันธ์ทั้งสาม จากผู้เป็นหนึ่งเดียวลูกมีทั้งสามความสัมพันธ์ในหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการจดจำเป็นพิเศษในชีวิต นั่นคือ พ่อ ครู และสัตครู มิมีใครอีกแล้วที่มีสามความสัมพันธ์และการบรรลุผลจากผู้เป็นหนึ่งเดียว ลูกพูดด้วยความภาคภูมิใจและความซาบซึ้งว่าท่านคือ พ่อ ครู และสัตครูของลูก ลูกได้มาซึ่งเหมืองแห่งสมบัติที่มีค่าทั้งหมดจากพ่อแล้ว รายชื่อสมบัติที่มีค่าเข้ามาในสำนักครูของลูกแล้วหรือยัง? นำสมบัติที่มีค่าที่ลูกได้รับจากพ่อมาสู่สำนักครูของลูก ลูกได้รับสิ่งนั้นแล้วหรือว่าลูกยังจะได้รับสิ่งนั้น? ลูกจะพูดว่าอย่างไร? ถึงอย่างไรลูกก็เป็นนายอยู่แล้ว ด้วยคำสอนของครู ลูกได้บรรลุถึงสถานภาพที่สูงส่งแล้ว มิว่าจะอย่างไรก็ตาม หากลูกมองดูโลก สถานภาพที่สูงส่งที่สุดที่ทำได้คือสถานภาพของราชวงศ์ และลูกได้กลายเป็นราชาสองเท่า ลูกเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง เป็นนายของตนเองในเวลาปัจจุบันนี้ และลูกจะประกาศสิทธิ์ในอนาคตเพื่อได้รับสถานภาพที่สูงส่งเป็นเวลาหลายชาติเกิด การศึกษานี้เป็นไปเพียงแค่ชาติเกิดเดียว และยังเป็นชาติเกิดที่สั้นด้วย ในขณะที่การบรรลุผลของสถานภาพนั้นเป็นไปสำหรับหลายชาติเกิด และอาณาจักรนั้นไม่แตกสลาย ไม่สั่นคลอน และปราศจากอุปสรรค แม้กระทั่งในเวลา นี้ ลูกเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง เป็นนายของตนเอง และเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล ลูกเป็นเช่นนี้หรือไม่? ลูกกลายเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวลหรือไม่? ผู้ที่ไร้กังวล ยกมือขึ้น! ลูกไร้กังวลถึงขนาดที่ไม่มีความกังวลเลยแม้แต่น้อยหรือไม่? เพียงแต่ระวังไว้ เมื่อการแสดงหุ่นกระบอกใดๆมาอยู่ข้างหน้าลูก ในเวลานั้นลูกมีความกังวลใดๆหรือไม่? การแสดงหุ่นกระบอกของมายามาอยู่ตรงหน้าลูกหรือไม่? ในเวลานั้นลูกมีความกังวลเล็กน้อยหรือไม่? มิมีความกังวลเลยไหม? มิมีความกังวลเล็กน้อย - มีความคิดเล็กน้อยบ้างหรือไม่? หรือลูกไม่คิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลย? อันที่จริงแล้ว โชคที่สูงส่งของลูกทำให้ลูกเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างนี้จะทำให้ลูกมีประสบการณ์มากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในอนาคต

เวลานี้ ลูกทุกคนมีประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วใช่ไหม? ลูกไม่กลัวใช่ไหม? นั่งอย่างสบายบนที่นั่งของผู้สังเกตการณ์ที่สว่างและชมการแสดงหุ่นกระบอก จริงๆแล้วมิมีอะไรหรอก มันเป็นเพียงการตุน ตอนนี้นักกลับมาเข้มแข็งแล้วใช่ไหม? ตอนนี้นักเข้มแข็งหรือไม่? หรือบางครั้งลูกรู้สึกกลัวเล็กน้อย? มันมาเหมือนเสือกระดาด มันทำมาจากกระดาด แต่มาในรูปของเสือ ตอนนี ตามเวลา ให้กลายเป็นตัวของประสบการณ์และทำลายเวลา วัตถุประสงค์ และมายา: “มาสิ ฉันคือผู้มีชัยชนะ” ทำทนายว่าลูกเป็นผู้มีชัยชนะ (บัพดาตาไอเป็นครั้งคราว) วันนี้เครื่องมือไม่คอยสบายนัก แต่บายาต้องพบลูก

สองกลุ่มมาอยู่เบื้องหน้าบัพดาตาข้าแล้วข้าเล่า เพื่ออะไร? ทั้งสองกลุ่มกำลังพูดกับบัพดาตาว่า “เราพร้อมแล้ว” กลุ่มหนึ่งคือเวลา วัตถุประสงค์ และมายา เวลานี้มายาเข้าใจแล้วว่าอาณาจักรของเธอกำลังจะจากไป อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแอ็ดวานซ์ปาร์ตี ทั้งสองกลุ่มกำลังถามถึงวันที่ ในต่างประเทศจะมีการกำหนดวันที่ไว้ล่วงหน้าหนึ่งปีใช่ไหม? และที่นี้กำหนดไว้ล่วงหน้าหกเดือนหรือไม่? ในบาร์ตทุกสิ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นวันที่สำหรับการจัดโปรแกรมจึงสามารถกำหนดล่วงหน้าได้แค่ใน 15 วัน แล้ววันที่สำหรับความเพียบพร้อม ความสมบูรณ์พร้อม และการหัดเทียบกับพอบคือเมื่อใด? ลูกกำลังถามบัพดาตา ลูกบราห์มินต้องกำหนดวันที่นี้ สิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่? กำหนดวันที่ได้หรือไม่? พันดาवास พูด

สิ! ทั้งสามพูดสิ! (บัพดาดาถาม นีรวอร์ไบ ราเมศไบ และ บริจโมอันไบ) สามารถกำหนดวันได้ไหม? พุดสิ กำหนดวันได้ไหม? หรือมันจะเกิดขึ้นทันทีทันใด? มันถูกกำหนดไว้แล้วในละคร แต่ลูกจะนำมาใช้ในรูปแบบปฏิบัติหรือไม่? เมื่อไหร่? บอกรบาสสิ มันจะเกิดขึ้นใหม่? มันจะเกิดขึ้นทันทีใหม่? จะไม่กำหนดวันหรือ? จะกำหนดได้ไหม? ผู้ที่นั่งอยู่ในแถวแรก: จะกำหนดได้ไหม? ผู้ที่คิดว่าจิตใจของพวกเขาจะต้องคิดถึงเรื่องการกำหนดวันเพื่อนำละครมาใช้ในรูปแบบปฏิบัติจริง ยกมือขึ้น! แล้วลูกจะต้องทำเช่นนั้น คนนี้ไม่ได้ยกมือขึ้น มันจะเกิดขึ้นทันทีใหม่? กำหนดวันได้ไหม? ผู้ที่นั่งแถวหลังเข้าใจไหม? มันถูกต้องที่จะเกิดขึ้นทันที แต่ลูกต้องมีเป้าหมายที่จะทำให้ตนเองพร้อมอย่างแน่นอน หากลูกไม่มีเป้าหมายที่จะกลับมาสมบูรณ์ ความปรารถนาความไม่ระมัดระวังก็เข้ามา ลูกจะเห็นได้ว่าเมื่อกำหนดวันแล้ว ลูกจะได้รับความสำเร็จทั้งหมด ลูกกำหนดวันที่สำหรับโปรแกรมใดๆที่ลูกจัดขึ้นใช่ไหม? ลูกคิดว่าลูกจะต้องกลายเป็นเช่นนั้นใช่ไหม? หรือลูกคิดว่าไม่? ว่าทุกสิ่งอยู่ในละครและมันจะเกิดขึ้นเองหรือไม่? ลูกคิดอย่างไร ผู้ที่นั่งอยู่ในแถวแรก พุดสิ! เปรม (จากเดห์ราจุน) พุดสิ! ลูกจะต้องทำสิ่งนี้ ลูกจะต้องทำสิ่งนี้ แจนตี พุดสิ! ลูกจะต้องทำสิ่งนี้ จะเป็นอย่างไรเมื่อไหร่? มันจะเป็นในตอนท้ายเมื่อถึงเวลา เวลาจะทำให้ลูกสมบูรณ์หรือลูกจะนำเวลานั้นให้เข้ามาใกล้มากขึ้น?

บัพดาดาได้เห็นแล้วว่าลูกมีความรู้ในสำนึกของคุณ และลูกก็มีความซาบซึ้งและศรัทธาด้วย อย่างไรก็ตาม เวลาที่ต้องมีการเพิ่มเติม ซึ่งต้องมองเห็นได้จากพฤติกรรมและบนใบหน้าของลูก ลูกระลึกถึงทุกสิ่งในสติปัญญาของลูกได้ และมันก็เข้ามาในสำนึกของคุณด้วย แต่เวลานี้มันต้องอยู่ในรูปแบบของลูก ตามปกติ ถ้าใครมีอาชีพการงานที่สูงส่ง หรือถ้าลูกของคนที่มั่งคั่งได้รับการศึกษา เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมของเขาว่าเขาเป็นบางสิ่งบางอย่าง: มีบางอย่างที่พิเศษและไม่เหมือนใครซึ่งมองเห็นได้เกี่ยวกับบุคคลนั้น ดังนั้น ลูกจึงมีโชคที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น ลูกมีมรดก มีการศึกษา และสถานภาพด้วย ลูกมีอำนาจในการปกครองแม้กระทั่งในตอนนี้อย่างไร? ลูกก็มีการบรรลุผลทั้งหมดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในพฤติกรรมของลูกและบนใบหน้าของลูก ให้ดวงดาวแห่งโชคที่เปล่งประกายของลูกปรากฏให้เห็นบนหน้าผากของลูก การเพิ่มนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น เวลาที่ผู้คนจะสัมผัสสิ่งนี้โดยผ่านลูกดวงวิญญาณที่มีโชคที่สูงส่ง ไม่ใช่พวกเขาควรสัมผัสสิ่งนี้ แต่พวกเขาจะสัมผัสว่าลูกเป็นเทพพิเศษของพวกเขา เป็นเทพเจ้าพิเศษของพวกเขา - ว่าลูกเป็นของพวกเขา ลูกเห็นสิ่งนี้ในพอบราห์มา แม้ว่าท่านจะอยู่ในร่างธรรมดา แต่สิ่งใดที่ปรากฏให้เห็นในพอบราห์มาแม้กระทั่งในตอนต้น? กฤษณะปรากฏให้เห็นในท่านใช่ไหม? ดังนั้น ในตอนต้น พวกเขาเห็นศรัทธาในพอบราห์มา ลูกที่อยู่ในช่วงตอนต้นก็มีประสบการณ์นี้ใช่ไหม? ลูกมีประสบการณ์นี้ แล้วอะไรปรากฏให้เห็นในตอนท้าย? ลูกเห็นรูปที่อะแควใช่ไหม? มันปรากฏให้เห็นในพฤติกรรมและบนใบหน้าของท่านใช่ไหม? ตอนนีंबัพดาดากำลังให้การบ้านนี้กับลูกๆผู้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะ: เวลาให้รูปที่อะแควที่ทัดเทียมกับพอบราห์มาปรากฏขึ้นมา อย่างน้อยที่สุด ลูกประจำ 108 ควรจะมองเห็นได้ผ่านพฤติกรรมของพวกเขา และสิ่งนี้ควรสะท้อนออกมาบนใบหน้าของพวกเขา บัพดาดาไม่ต้องการชื่อ ท่านไม่ได้บอกชื่อ 108 กับลูก แต่พฤติกรรมและใบหน้าของพวกเขาจะเผยให้เห็นสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติ บัพดาดากำลังให้การบ้านนี้กับลูกๆที่เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะ สิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่? โอเค ลูกต้องการเวลาเท่าไร? อย่าได้คิดถึงผู้ที่มาสาย มันไม่ใช่เรื่องของเวลา ไม่ควรมีใครคิดว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นมาเพียงไม่กี่ปี ใครก็ตามที่มาที่หลังสามารถไปเร็วและมาเป็นหนึ่งได้ นี่คือการท้าทายของบัพดาดา ลูกสามารถทำได้ ใครๆก็ทำได้ แม้แต่คนที่มาที่หลังก็ทำได้ เพียงแค่รักษาเป้าหมายไว้อย่างมั่นคง: “มันต้องทำสิ่งนี้ มันต้องเกิดขึ้น”

ดับเบิลพอร์เนออร์ ยกมือขึ้น! ดับเบิลพอร์เนออร์จะทำอะไร? ลูกจะได้รับโอกาสเป็นสองเท่าใช่ไหม? บัพดาดาจะไม่ประกาศชื่อใคร แต่ใบหน้าของพวกเขาจะเผยให้เห็นว่า: “เหล่านี้คือคนเหล่านี้” ลูกมีความกล้าหาญมากถึงขนาดนี้ไหม? บัพดาดากำลังมองที่แถวแรก ลูกมีความกล้าหาญเช่นนี้ไหม? ถ้าลูกมีความกล้าหาญ ยกมือขึ้น! ลูกมีความกล้าหรือไม่? แม้แต่ผู้ที่นั่งด้านหลังก็ยกมือขึ้นได้ คนที่ริเริ่มคืออรชุน อัจชะ เพื่อที่จะเห็นผลลัพธ์ว่าลูกกำลังพยายามทำอะไรและใครทำอะไร บัพดาดาจะให้เวลาลูกหกเดือน บัพดาดาจะดูผลลัพธ์ของหกเดือนแล้วสรุปให้ โอเคไหม? จะเห็นได้ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสร้างไม่ควรไปเร็ว ผู้สร้างควรไปเร็ว เวลาที่เร่งความเร็วขึ้นอีกเล็กน้อย เวลาหนึ่งโบบิน ไม่ใช่ว่าลูกกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แต่ลูกกำลังโบบิน ลูกให้การตอบรับที่ดีมาก “เราคือผู้หนึ่ง ถ้าไม่ใช่เรา แล้วใครจะเป็นล่ะ?” บัพดาดารู้สึกพอใจ อย่างไรก็ตามตอนนี้ผู้คนต้องการเห็นบางสิ่ง บัพดาดาจำได้ว่าในตอนแรก เมื่อลูกๆออกไปทำงานรับใช้ ผู้คนเคยมีนิมิตโดยผ่านลูกๆ เวลาที่ต้องให้ความใส่ใจทั้งงานรับใช้และรูปของลูก แล้วลูกได้ยินอะไร? เวลาที่จงกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต กลับมาทัดเทียมกับพอบราห์มาในลักษณะที่มองเห็นได้ อัจชะ

วันนี้มีคนใหม่มามากมาย ลูกทุกคนมาถึงที่นี่ด้วยพลังแห่งความรักของลูก และนี่คือเหตุผลที่บัพดาดาขอแสดงความยินดี

หลายล้านเท่ากับลูกใหม่แต่ละคนเป็นรายบุคคลเป็นการส่วนตัวโดยชื่อ พร้อมกันนั้น ผู้ประทานพรก็ให้พรด้วย ขอให้ลูกดำเนินชีวิตบราห์มินนี้ต่อไปอยู่เสมอและโอบยิบต่อไป อัจชะ

**นี่เป็นรอบของปัญญาที่จะรับใช้ทุกคนในครั้ง:** ผู้ที่มาจากปัญญา ยืนขึ้น! ดีมาก นี่เป็นระบบที่ดีที่ถูกสร้างขึ้น เพราะทุกโซนได้รับโอกาส ประการแรกคือการรับใช้ยกยะ ลูกจะได้สะสมรายได้หลายล้านในทุกย่างก้าว เพราะเมื่อใดก็ตามที่ลูกส่วนใหญ่ทำงานใดๆ ลูกจะระลึกถึงงานรับใช้ของยกยะ และด้วยการระลึกถึงงานรับใช้ของยกยะ ลูกก็ระลึกถึงพ่อผู้สร้างยกยะด้วย ดังนั้น ลูกจะสะสมได้สูงสุดในบัญชีบุญของลูกด้วยการทำงานรับใช้นี้ ประการที่สอง ลูกๆ ที่เพียรพยายามอย่างแท้จริงจะทำให้ซาร์ทของการจดจำระลึกถึงของพวกเขาเนือง่ายดายและสม่าเสมอ เพราะประการแรก ที่นี้ ลูกมีความเป็นมิตรของมหาชาติ และมิตรก็สามารถสร้างสีสันให้กับลูกได้อย่างง่ายดาย เมื่อลูกใสใจ ในแปดถึงสิบวันที่ลูกอยู่ที่นี้ ลูกก็สามารถก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดี หากลูกรับใช้ในลักษณะทั่วไป นั่นก็ไม่ได้นำมาซึ่งคุณประโยชน์มากนัก แต่ลูกมีโอกาที่จะกลายเป็นโยคีอย่างสม่าเสมอก่อน แล้วจากนั้นจึงสะสมไว้ในบัญชีบุญของลูก และคงไว้ซึ่งความซาบซึ้งและความสุขจากการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้น ชาวปัญญาจึงได้รับโอกาสนี้ ทุกโซนได้รับโอกาสนี้ แต่ลูกต้องมีเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ในทั้งสามทาง นั่นคือ ลูกได้สะสมไว้ในบัญชีบุญของลูกมากเท่าไร? ลูกมีความก้าวหน้าในการจดจำระลึกถึงมากเพียงใด? ลูกสัมผัสได้ถึงความรักของชุมชนและครอบครัวมากเพียงใด และลูกสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดกันมากแค่ไหน? ให้ลูกแต่ละคนเห็นผลลัพธ์ในตัวเองในสามสิ่งนี้ ลูกได้รับโอกาสในละคร ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสที่ควาโอกาสนี้ไว้ ดังนั้น ลูกจากปัญญามีความฉลาดใช้ไหม? นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกมากันเป็นจำนวนมาก และลูกได้รับโอกาสในการรับใช้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง จำนวนของคนที่มาถือถือเป็นจำนวนที่ดีเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ดี ชุมชนก็ดี

(วันนี้มี 2 wings (wing=กลุ่มย่อยในองค์กรใหญ่) ที่มาปรากฏตัวอยู่ที่นี้ นั่นคือ wing พัฒนาชนบทและ wing สตรีที่ได้มาประชุมกัน) **wing สตรีทั้งหลาย ยืนขึ้น!** ลูกส่วนใหญ่เป็นครูหรือ? ครูทั้งหลาย ยกมือขึ้น! ลูกมีโอกาสนี้ดี นี่คือการรับใช้และลูกได้รับผลบำรุงเลี้ยงของงานรับใช้ก่อนที่จะทำงานรับใช้ ลูกได้รับความสุขของชุมชนและของการพบปะกับพ่อ ดังนั้น ลูกได้รับงานรับใช้ที่จะทำและได้รับผลบำรุงเลี้ยงของงานรับใช้นั้นด้วย นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกได้วางแผนใหม่ๆบ้างแล้วหรือยัง? ไม่ว่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มใด ไม่ว่าจะเป็กลุ่มสตรีหรือกลุ่มอื่นๆ ให้แต่ละกลุ่มริเริ่มที่จะเปิดเผยคุณธรรมหรือพลังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผ่านพฤติกรรมและบนใบหน้าของลูกในทางปฏิบัติ นั่นคือพวกเรากลุ่มสตรีจะต้องนำพลังหรือคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างแน่นอน ด้วยวิธีนี้ ให้แต่ละกลุ่มกำหนดคุณธรรมหรือพลังอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับที่ลูกจดบันทึกผลลัพธ์ของงานรับใช้ที่ลูกทำร่วมกันในบันดาต่างๆเอง ในทำนองเดียวกัน ลูกสามารถมีการติดต่อสื่อสารหรือมีการพบปะกันและตรวจสอบสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นก่อนอื่นลูกต้องทำสิ่งนี้ก่อนแล้วจึงสาธิตให้ทุกคนดู wing ของสตรีควรทำสิ่งนี้และสาธิตให้ทุกคนดู แต่ละ wing ต้องวางแผนอย่างใดอย่างหนึ่งและกำหนดเวลา ว่าในเวลาเท่านี้ ฉันต้องบรรลุเปอร์เซ็นต์นี้ให้ได้มากถึงขนาดนี้ในทางปฏิบัติ แล้วสิ่งที่บัพดาต้องการให้เปิดเผยโดยผ่านพฤติกรรมและภาพลักษณ์ของลูกก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น จงทำแผนนี้และนำเสนอให้กับบัพดา แต่ละ wing จะทำอะไร? เช่นเดียวกับที่ลูกจดบันทึกแผนการในการทำงานรับใช้ ในทำนองเดียวกัน จงจดบันทึกสิ่งนี้ไว้แล้วส่งให้บัพดาด้วยโอเคไหม? ทำสิ่งนี้แล้วส่งให้บัพดา นี่เป็นสิ่งที่ดี ชุมชนเล็กๆ สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้ นี่เป็นสิ่งที่ดี ครูคิดว่าอย่างไร? ลูกทำสิ่งนี้ได้ไหม? ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหม? ดังนั้น จงวางแผน อัจชะ ขอแสดงความยินดีสำหรับงานรับใช้

**ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ wing พัฒนาชนบท ยืนขึ้น!** จนถึงตอนนี้ ลูกได้เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านไปแล้วกี่แห่ง? ลูกได้รับใช้หมู่บ้านกี่แห่ง? (เราได้รับใช้หมู่บ้านเจ็ดแห่งและในแต่ละหมู่บ้านก็บรรลุผลสำเร็จถึง 75% ในการประชุมครั้งนี้เช่นกันเราได้จัดทำโปรแกรมที่ชื่อว่า The Call of Time (เสียงเรียกของเวลา) ซึ่งเป็นบาร์ดที่ได้รับการพัฒนาอย่างสวยงามและสะอาดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เราจะรับใช้หมู่บ้านเพื่อให้พวกเขาปราศจากการติดยาเสพติดและทำให้หมู่บ้านสะอาด) นี่เป็นสิ่งที่ดี มันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติใช้ไหม? ผลลัพธ์โดยรวมของทั้งหมดนี้ได้ส่งไปยังประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยัง? (เรายังไม่ได้ส่ง) ลูกควรส่ง เพราะสิ่งที่ลูกทำเพื่อหมู่บ้านทุกแห่งในทางปฏิบัติเป็นงานของรัฐบาล แต่ลูกกำลังให้ความร่วมมือกับพวกเขา ดังนั้น เมื่อพวกเขาเห็นผลลัพธ์ พวกเขาจะรู้สึกว่าคุณกำลังทำงานได้ดี เตรียมจดหมายข่าวและส่งไปยังบุคคลสำคัญของรัฐบาลทุกคน ไม่ใช่หนังสือ ไม่ใช่ชนิดยสาร แต่ลูกควรส่งผลลัพธ์โดยรวมอย่างย่อไปยังพวกเขาทั้งหมด นี่เป็นสิ่งที่ดี ขอแสดงความยินดี (บัพดามีอาการไอในระหว่างนั้น) วันนี้เครื่องมือต้องการความเงียบบ้าง อัจชะ

ผลลัพธ์ของงานรับใช้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกหนแห่งยังคงมาถึงบัพดาอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะงานรับใช้ที่ลูก

กำลังทำอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งไม่มีมุมใดที่ถูกละเอียด ให้ทุกคนได้รับสารสน ผลลัพธ์ของแผนการที่ลูกกำลังนำมาใช้ในรูปปฏิบัติ นั้นก็ดี บัพดาตาได้รับข่าวเกี่ยวกับลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์ และบาวายังคงได้รับข่าวเกี่ยวกับโปรแกรมใหญ่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบาร์อย่างต่อเนื่อง ทุกหนทุกแห่งผลลัพธ์ของงานรับใช้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เช่นเดียวกับที่ลูกๆประสบความสำเร็จในการให้สารสนกับทุกคน ดังนั้นลูกก็ควรให้นิยามของรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกโดยผ่านคำพูดของลูก ผ่านสายสัมพันธ์ของลูก และผ่านใบหน้าของลูกด้วยเช่นกัน อัจชะ

ผู้ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรก ยกมือขึ้น! มีมากมายหลายคน เป็นเรื่องดีที่ลูกมาถึงก่อนที่ป้าย “สายเกินไป” จะถูกยกขึ้น นี่เป็น เรื่องที่ดี ใช้โอกาสของลูก แสดงความมหัศจรรย์ มีความกล้าหาญ ความช่วยเหลือของบัพดาตาอยู่กับลูกๆทุกคน อัจชะ

บัพดาตาขอแสดงความยินดีเป็นอย่างมากสำหรับงานรับใช้ ความรัก และความเพียรพยายามของลูกทุกคนที่มาอยู่ เบื้องหน้าบาบาเป็นการส่วนตัวในรูปที่มีตัวตนของพวกเขา และกับลูกทุกคนที่กำลังเฉลิมฉลองการพบปะนี้ในสถานที่ของตนเองในประเทศของตนเอง อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ จงกลายเป็นผู้เพียรพยายามอย่างเข้มข้นจริงจังในความพยายามของ ลูก และพยายามอย่างเข้มข้นจริงจังมากขึ้นเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เป็นอิสระจากความทุกข์และความไม่สงบ ความทุกข์ความไม่สงบสุขและการทุจริตคอร์รัปชันกำลังเข้าสู่ขั้นสูงสุดขีด เวลานี้จงนำมาซึ่งการจบสิ้นความสูงสุดขีด และให้ดวง วิญญาณทั้งหมดได้รับมรดกของดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากพ่อ ถึงลูกๆ ที่มีความคิดที่มุ่งมั่นเช่นนี้เสมอ รัก ระลึกถึง และ นมัสเตจากบัพดาตา

**พร:** ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้พิเศษและเปิดเผยพ่อด้วยความสมดุลของความถ่อมตนและอำนาจของลูก เมื่อมีความสมดุล ความมหัศจรรย์ก็ปรากฏให้เห็น เมื่อลูกให้คำแนะนำของพ่อแก่ใครก็ตามด้วยความ สมดุลของความถ่อมตนและอำนาจ ความมหัศจรรย์จะปรากฏให้เห็น ลูกต้องยกย่องเกียรติคุณพ่อด้วยวิธีนี้ ให้คำพูดของลูกชัดเจนและเต็มไปด้วยความรัก ความถ่อมตน และความอ่อนหวาน รวมทั้งความยิ่งใหญ่ และความจริง จากนั้นการเปิดเผยจะเกิดขึ้น ในระหว่างที่พูด ให้ประสบการณ์แก่พวกเขาอยู่เรื่อยๆซึ่งพวกเขาจะรู้สึกว่าคุณเองหลุดหายไปในการรัก ผู้ที่รับใช้ด้วยวิธีนี้คือผู้รับใช้พิเศษ

**คติพจน์:** แม้ว่าลูกจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเวลาที่เป็น ก็อย่าได้ปล่อยให้มีโอกาสใดๆในความพยายาม ทางจิตของลูก

\*\*\* โอม ขานติ \*\*\*

**สัญญาณที่ละเอียดอ่อน:** การนำวัฒนธรรมแห่งสัจจะและมารยาทอันดีงามมาใช้

ลูกบางคนคิดว่าความโกรธไม่ใช่กิเลส พวกเขาคิดว่ามันเป็นอาวูช มันไม่ใช่กิเลส อย่างไรก็ตาม ความโกรธเป็นศัตรู ตัวฉกาจของดวงวิญญาณที่รู้แจ้ง ความโกรธของลูกจะถูกเปิดเผยเมื่อลูกมีการติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับดวง วิญญาณอื่นๆ เมื่อได้เห็นความโกรธของลูก ชื่อของพ่อจะถูกประณามซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมาก ผู้ที่นั้นทาสจะพูด จาเสียดสีว่า “ตอนนี้เราได้เห็นดวงวิญญาณที่รู้แจ้งแล้ว!” ดังนั้น จงจบสิ้นร่องรอยของความโกรธทั้งหมด มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยมารยาทอันดีงาม